



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ที่ ๘๓ /๒๕๖๕

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ดังนี้

๑.นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(รองคนที่หนึ่ง) มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติราชการ ในการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เว้นแต่งานบริหารงานบุคคล การอนุมัติฎีกา การเบิกจ่ายเงิน

๒.นายสมาน ยอมมะเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(รองคนที่สอง) มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เว้นแต่งานบริหารงานบุคคล การอนุมัติฎีกา การเบิกจ่ายเงิน

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (เฉพาะการลงนามในการรับ-ส่งหนังสือราชการหรือรายงานที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าเป็นการเร่งด่วน) เมื่อมีการดำเนินการแล้วรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาทราบ

สำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำสั่งนี้ให้อยู่ในการกำกับดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่หนึ่ง หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่สองรักษาราชการ ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองตรีการบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองตรีการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน สำนักงานสถิติ การอนุญาตให้ปิดประกาศเกี่ยวกับ ที่ดินในกรณีต่าง ๆ ในเขต อบต. พะเนา ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ณ อบต.พะเนา	พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อนุญาตปิดประกาศเกี่ยวกับที่ดินในเขต อบต. พะเนา	
๒	การอนุญาตงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขอ ความอนุเคราะห์ เช่น การติดตั้ง เต็นท์ เป็นต้น	พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	การอนุญาตงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ	
๓	อนุญาตการรังวัดซึ่งแนวเขตและลงชื่อ รับรองแนวเขตที่ดิน กองคลัง			
๔	การจัดเก็บภาษีป้ายตาม พ.ร.บ.ภาษี ป้าย พ.ศ.๒๕๑๐	พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	การแจ้งหนี้และเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	
๕	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒			

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองตรีการบริการส่วนตำบลให้รองนายกองตรีการบริการส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 นายท้ายคำตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๖	การแจ้งข้าราชการเนียบขงมูล ฝอย	พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริการส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒		
๗	การให้บริการเข้าเดินที่และเครื่อง เสียง กองช่าง	พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริการส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒		
๘	การบริการสาธารณสุข	พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริการส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	การอนุญาตและงานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ	